

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมซึ่งสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ เหตุการณ์และพัฒนาการที่สำคัญ และปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต พัฒนาการด้านความยั่งยืน ดังนี้

#### ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทได้สร้าง Ecosystem เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมด้วยบริการทางการเงิน 6 ธุรกิจ โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

#### 1. บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินทุน ประกอบด้วย

- บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมการควบรวมกิจการ การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ การออกตราสารหนี้ การระดมทุนทั้งในรูปแบบการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน (ICO)
- ธุรกิจสินเชื่อ (Debt Financing) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัทที่มีศักยภาพสูง ด้อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการปล่อยกู้ตรงจากบริษัท และการปล่อยกู้ผ่านตราสารหนี้ (หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน) และตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit)

#### 2. บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุน ประกอบด้วย

- ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้บริการสินค้าด้านการลงทุนที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกแบบครบวงจร ทั้งจากพันธมิตร บลจ. รวม 16 แห่ง และกองทุนต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท เช่น กองทุนส่วนบุคคลประเภท Private Equity Real Estate
- ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Brokerage) ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล

### 3. ธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

- ธุรกิจการลงทุน (Investment) มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจ ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลตอบแทนสูงสุด โดยแบ่งการลงทุนใน 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Customer Centric) ธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (ESG)
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Asset Management) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่ได้ดึงเอาจุดแข็งจากการมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสร้างรายได้เปรียบในการวางกลยุทธ์การคัดเลือกทรัพย์สินคุณภาพ โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ บริหารพอร์ตหนี้แล้วกว่า 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้สินเชื่อทั่วไปแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้มีการร่วมมือกับบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้นำด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในการเป็นพันธมิตรจัดการขายทรัพย์สินนอกราย (NPA)

#### สรุปเหตุการณ์และพัฒนาการที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงต่อ ยอดความสำเร็จจากปี 2567 สร้างการเติบโตภายใต้แนวคิด “Resilient Growth in a Challenging Landscape” ก้าวอย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจที่ต้องการเงินทุนและนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ที่มั่นคง รับมือกับความท้าทายของตลาด

โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงยังคงดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนและนักลงทุนที่มีศักยภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยยังคงเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยคาดการณ์รายได้จะมาจาก 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ธุรกิจสินเชื่อ กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงมีการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในภาวะที่สถาบันการเงินหลักต่างระมัดระวังและชะลอการปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ จึงสามารถเข้ามาตอบสนองความต้องการในตลาดได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา และจะส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายบริการ Private Credit แก่ นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนในปีที่ผ่านมา
- ส่วนที่ 2 ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ในปีนี้กลุ่มบริษัทมีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งแบบดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัลอย่างหลากหลายมากขึ้น

สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทย่อยได้วางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยประสบความสำเร็จในการปิดขายกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนใน Private Real Estate จำนวน 4 กองทุน และกองทุนรวมอีก 2 กองทุน ซึ่งสำหรับในปีนี้ได้มีการวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 10 - 15 กองทุน เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 บริษัทย่อยได้ปิด Term Fund หรือ กองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุโครงการ 6 เดือน จำนวน 1 กองเป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทเน้นบริหารกองทุนเพื่อให้ออกผลตอบแทนที่สูง และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

ในด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้านของบริษัทย่อยมีแผนในการระดมทุนผ่าน Initial Coin Offering (ICO) มากขึ้น หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จกับการออก Siri Hub Token เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องของภาษีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ยกเว้นข้อจำกัดด้านภาษีดังกล่าว ส่งผลให้ตลาด ICO กลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในไตรมาสหนึ่งของปี 2568 บริษัทย่อยได้มีการเสนอขาย Token ในรูปแบบ Private Placement และบริษัทย่อยมีแผนจะออก ICO เพิ่มเติมอีกประมาณ 3-5 โครงการในปี

- ส่วนที่ 3 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจด้วยการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่ต้องการลดภาระสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ
- และในส่วนที่ 4 กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและขยายฐานลูกค้า โดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี ลงทุน และติดตามพอร์ตการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

#### สรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 62.99 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 50.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 12.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีรายได้รวม 258.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.91 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
  - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 69.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการบริษัทย่อย 8.02 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของบริษัทลดลง 1.92 ล้านบาท
  - รายได้ดอกเบี้ย 163.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.39 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม 60.50 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการลงทุนลดลง 7.54 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลดลง 5.82 ล้านบาท
  - กำไรจากเงินลงทุนและเงินปันผล 22.56 ล้านบาท ลดลง 13.61 ล้านบาท โดยหลักลดลงจากกำไรจากเงินลงทุนและเงินปันผล 8.97 ล้านบาท และกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง 4.64 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับลดลงของราคาตราสารทุนและราคาคริปโตเคอร์เรนซีระหว่างงวดปัจจุบัน

2. ค่าใช้จ่ายรวม 175.24 ล้านบาท ลดลง 4.64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 92.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.02 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 8.70 ล้านบาท ลดลง 16.07 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทย่อย
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 22.32 ล้านบาท ลดลง 3.20 ล้านบาท โดยหลักลดลงจากการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงในระหว่างงวดปัจจุบัน
- ค่าใช้จ่ายอื่น 52.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.62 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4.16 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.25 ล้านบาท

3. บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.42 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งกำไรลดลง 16.40 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71 ลดลง 9.47 ล้านบาท โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มีกำไรสุทธิลดลง 19.04 ล้านบาท โดยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 6.79 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.27 ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 42,625.21 ล้านบาท/วัน เหลือ 40,163.13 ล้านบาท/วัน หรือลดลงร้อยละ 5.78 รายได้อื่นลดลง 22.85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมลดลง 10.60 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือทั้งหมดของบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ในระหว่างงวดปัจจุบัน เป็นผลทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลงจำนวน 6.53 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 19.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.98 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดที่เพิ่มขึ้น

#### สรุปฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 12,326.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 39.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32 โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมจำนวน 5,128.04 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จำนวน 1,092.15 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 3,184.91 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1,407.59 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 11,907.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ 62.99 ล้านบาท ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นลดลง 19.14 ล้านบาท

## ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต

บริษัทคาดว่า อาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท อาทิ อัตราเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทที่ผันผวน รวมถึงมาตรการทางภาษีตอบโต้ของประเทศสหรัฐอเมริกากับหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

### พัฒนาการด้านความยั่งยืน

บริษัทเน้นการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับหลักความยั่งยืน โดยคำนึงถึงหลักการตอบแทนคืนให้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG) เพื่อให้องค์กรและสังคมเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวแล้ว ในด้านสังคม บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจด้านการเงินไปสู่สังคมในวงกว้างเพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม

โดยบริษัทได้จัดทำโครงการส่งต่อความรู้ทางการเงินตั้งแต่ปี 2566 ดังนี้

- ปี 2566 บริษัท ได้จัดทำโครงการ “Play to Win” ภายใต้แนวคิด “Play to Win - สังเวียนชีวิตที่แพ้ไม่ได้” ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มนักกีฬามวย และบุคลากรในวงการให้ก้าวข้ามความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต เพื่อที่นักกีฬาจะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
- ปี 2567 บริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางการเงินการลงทุนและการป้องกันการหลอกลวงลงทุนให้แก่ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาด้านการเงินการลงทุน การจัดทำจดลุ่มและคำบรรยายประกอบวีดิทัศน์ความรู้ทางการเงินการลงทุน และการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการลงทุน พร้อมกับการณรงค์ส่งเสริมการระดมทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศภายใต้ชื่อโครงการ Because Sharing is Caring – “The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องต้องรู้” เพื่อให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักพบอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากวิธีการและรูปแบบของการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป และบ่อยครั้งที่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงการลงทุน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเงินเบื้องต้น สามารถตัดสินใจวางแผนทางการเงินการลงทุน ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้บริษัทได้รับมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์พิเศษ “Investment Knowledge Provider” สาขา “การสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการตลาดทุนร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชน จากการจัดทำโครงการส่งต่อความรู้ทางการเงินเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าในการเป็น “ผู้ให้ความรู้” ด้านการเงินการลงทุนที่นอกเหนือจากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ อันเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประชาชน

โดยในปี 2568 นี้บริษัทจะเดินหน้าสานต่อ โครงการ “Because Sharing is Caring – The Unsilenced Truths” และขยายผลเข้าสู่โรงเรียนสอนคนหูหนวก เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์พร้อมจอล่ามภาษามือ เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินอย่างเท่าเทียม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเงินเบื้องต้น สามารถตัดสินใจวางแผนทางการเงินการลงทุนในอนาคต โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงการลงทุนทุกรูปแบบ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่